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  นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เปิดประชุมและได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
ปรึกษา หารือ เรื่องต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมวุฒิสภาเพ่ือฝากไปยังรัฐสภาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้เวลา         
ในการปรึกษาหารือท่านละ ๒ นาที รวมประมาณ ๔๕ นาที  ต่อจากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุม          
ตามระเบียบวาระ โดยมีเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมซ่ึงไม่ปรากฏในระเบียบวาระ เม่ือจบวาระเรื่องท่ี
ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมแล้ว ท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องด่วนเรื่องท่ี ๑ คือ เรื่องให้ความเห็นชอบ
บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีข้ันตอน 
ในการพิจารณา เป็น ๓ ข้ันตอน คือ โดยการประชุมเปิดเผย  จากนั้นเป็นการประชุมลับ และการลงมติ         
เป็นการลับ ท้ังนี้ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คือ 
พลตํารวจเอก สถาพร  หลาวทอง ซ่ึงเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา และวุฒิสภา ได้ตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนมา 
๑ คณะเพ่ือตรวจสอบประวัติและจริยธรรม คือ คณะกรรมาธิการสามัญ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ พลตํารวจเอก สถาพร  หลาวทอง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ         ให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการดังกล่าว ได้เสนอ
รายงานประกอบการพิจารณาต่อท่ีประชุม ซ่ึงในข้ันตอนการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้น ได้มีสมาชิกวุฒิสภาท่ียัง
ติดใจสงสัยอภิปรายอย่างกว้างขวาง ซ่ึงประเด็นท่ีสมาชิกอภิปรายคือ ประเด็นคุณสมบัติของผู้ไดรับการเสนอ
ชื่อ มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง หรือไม่ คือประเด็นเก่ียวกับ “การเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการบริหารในหน่วยราชการท่ีมีอํานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี” ซ่ึงผู้ได้รับการเสนอชื่อล่าสุดได้ดํารง
ตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติ  ท้ังนี้สมาชิกท่ีอภิปรายส่วนใหญ่ยังคงติดใจ ข้องใจเก่ียวกับตําแหน่งจเรตํารวจ
แห่งชาตินั้น เป็นตําแหน่งท่ีเทียบเท่าอธิบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการท่ีมีอํานาจบริหาร
เทียบเท่าอธิบดี หรือไม่  ต่อจากนั้น กรรมาธิการ “ได้ชี้แจงว่าได้ทําหนังสือสอบถามไปยัง ป.ป.ช., สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงท้ัง ๓ หน่วยงานได้ทําหนังสือตอบกลับมาเก่ียวกับความเก่ียวข้องและ
เทียบเคียงระหว่างตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติกับอธิบดี โดย ๓ หน่วยงานยืนยันว่าตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติ
มีอํานาจเทียบเท่าอธิบดี  อย่างไรก็ตาม สมาชิกผู้อภิปรายยังคงไม่ให้น้ําหนักต่อหนังสือตอบกลับของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว โดยอ้างถึงความไม่ชัดเจนในการเทียบเคียงอํานาจการบริหาร แต่ก็มีสมาชิกท่ีอภิปราย 
บางท่านกล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภาควรเชื่อม่ันต่อคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงเป็นผู้สรรหา พลตํารวจเอก สถาพร  
หลาวทอง และเสนอชื่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ และเม่ือสมาชิกอภิปรายแล้ว ประธานกรรมาธิการฯ            
ได้ตอบชี้แจง โดยยืนยันว่า ก.พ.ได้ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรเทียบเคียงอํานาจ          การบริหารท่ี
ชัดเจนแล้ว  รวมถึงได้สอบถามเลขานุการคณะกรรมการสรรหาแล้ว ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้
ยืนยันว่า ทางคณะกรรมการสรรหาได้มีการตรวจสอบการเทียบเคียงอํานาจบริหารอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
ก่อนท่ีจะได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา  รวมถึงได้อ้างอิงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกมีความเข้าใจท่ีชัดเจนมาก
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ข้ึน โดยกล่าวว่า จเรตํารวจแห่งชาตินั้นแตกต่างจากจเรตํารวจ และเม่ือเทียบเคียงแล้วอํานาจ การบริหารของ
จเรตํารวจแห่งชาตินั้นสามารถเทียบเท่าอธิบดีตามกฎ ก.พ.  ภายหลังปิดอภิปรายแล้วท่ีประชุมวุฒิสภาได้
ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ พลตํารวจเอก สถาพร  
หลาวทอง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นการ
ลับ จากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบให้ พลตํารวจเอก สถาพร  หลาวทอง เป็น ป.ป.ช.        ด้วย
คะแนน ๗๖ คะแนน และไม่เห็นชอบ ๔๓ คะแนน โดยเป็นการลงคะแนนลับเช่นกัน 

  ต่อจากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเรื่องด่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน           
เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน         
ซ่ึงกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และไม่มีผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ ท้ังนี้เป็นการพิจารณาเรียงตามลําดับ
มาตรา ไม่มีผู้ใดติดใจอภิปราย ในท่ีสุดท่ีประชุมลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามร่างของ 
สภาผู้แทนราษฎร และเห็นชอบให้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการให้รัฐบาลพิจารณาดําเนินการต่อไป 

  ต่อมาท่ีประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่องท่ี ๔.๑ 
และเรื่องท่ีเสนอใหม่ท่ี ๖.๑ คือ รายงานการพิจารณาศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ.๒๕๕๑ และญัตติ เรื่องขอเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงเสนอโดย 
ส.ว.อนุรักษ์  นิยมเวช  ท้ังนี้ได้มีสมาชิกทักท้วงว่า ได้รับเอกสารกะทันหันทําให้ไม่สามารถพิจารณาเอกสาร       
ได้อย่างละเอียด จึงขอปรึกษาว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาอย่างไร ในท่ีสุดท่ีประชุมวุฒิสภา เห็นควรให้เลื่อน
การพิจารณาท้ัง ๒ เรื่อง ออกไปก่อน เพ่ือให้ท่ีประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  จากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภา           
ได้พิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง การดําเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรูปแบบใหม่ (๓ G) ของบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
ศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว, รายงานการพัฒนาระบบ
ราชการไทย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓  รายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – 
๒๕๕๑ และประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ของกรมประมง ซ่ึงมีสมาชิกอภิปรายกันพอสมควร 

  เม่ือจบการพิจารณารายงานท้ัง ๓ ฉบับแล้ว ประธานสิ่งปิดประชุม เวลา ๑๘.๔๓ น. 


